



# Thanh niên Cần Thơ

# TỰ TIN HỘI NHẬP

❖ PHẠM TRUNG

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội Sinh viên, các trường học trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh viên, học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác. Đồng thời, giúp các ĐVTN tìm hiểu về văn hóa các nước, tạo tiền đề cho việc du học, giao lưu với sinh viên quốc tế.

## ĐA DẠNG HÌNH THỨC RÈN KỸ NĂNG

Năm học 2018-2019, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) chú trọng trang bị các kỹ năng hội nhập quốc tế cho học sinh thông qua các dịp Lễ hội: Halloween, Giáng sinh, chào mừng năm mới... Trong các chương trình, học sinh giao lưu, thuyết trình bằng tiếng Anh. BCH Đoàn trường còn tổ chức các buổi giao lưu văn hóa với học sinh đến từ các quốc gia: Thái Lan, Đan Mạch, Ý... Các ĐVTN, học sinh ở trường được trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, giới thiệu nét văn hóa,

âm thực của người Việt, cũng như được giao lưu thể thao - văn nghệ với người nước ngoài. Anh Phương Tấn Đạt, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi còn phối hợp với các Đoàn trường đại học tổ chức buổi tư vấn du học nhằm định hướng cho các em về việc tiếp thu và lĩnh hội kiến thức nước ngoài áp dụng vào thực tiễn Việt Nam. Cho các em thấy được tầm quan trọng của thời kỳ hội nhập quốc tế, biết giữ gìn và phát huy, biết tiếp thu và phát triển. Năm học qua, Đoàn trường còn ký kết hợp tác trao đổi thanh niên và giao lưu học thuật với các trường đại học danh tiếng ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc”.

Ở Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), đầu năm học 2018-2019, Hội Sinh viên trường đã triển khai thực hiện mô hình “CTU Student Fair” (Phiên chợ sinh viên Trường ĐHCT). Phiên chợ được tổ chức hằng tháng với mong muốn tạo một không gian giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên. Các sinh viên đến phiên chợ để tham quan, trao đổi các vật dụng đã qua sử dụng (sách, giáo trình, quần áo, hay các sản phẩm tự làm) và tham gia chơi các trò chơi có sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Anh. Các sinh viên còn tìm hiểu văn hóa các nước thông qua việc trải nghiệm trò chơi dân gian và học ngôn ngữ chào hỏi của các nước: Hàn Quốc, Thái Lan,



Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Phổ thông Thái Bình Dương giao lưu với các giáo viên, học sinh đến từ Đan Mạch. Ảnh: CTV

Campuchia và Việt Nam. Bên cạnh đó, phiên chợ cũng thu hút nhiều sinh viên các nước đang học tập ở trường đến giao lưu.

Chị Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn trường ĐHCT, cho biết: Sinh viên tham gia hội nhập quốc tế không phải chỉ giỏi tiếng Anh và đi ra nước ngoài học tập, mà hội nhập quốc tế cũng xuất phát từ việc hiểu biết văn hóa nước mình và các nước trên thế giới. Do đó, các đơn vị trực thuộc Đoàn trường, Hội Sinh viên trường đã có nhiều hoạt động thúc đẩy việc rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức hội nhập quốc tế thông qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, văn hóa của địa phương và thế giới; lồng ghép câu hỏi tiếng Anh

trong các cuộc thi kiến thức; tổ chức hoạt động giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài ở Bến Ninh Kiều... Đoàn trường và các Đoàn khoa thường xuyên cùng cổ các Câu lạc bộ Tiếng Anh, tổ chức các hoạt động “Ngày hội Tiếng Anh”, các buổi chia sẻ kinh nghiệm về học và thi các chứng chỉ tiếng Anh, kinh nghiệm tham dự các buổi giao lưu với sinh viên các nước... Ngoài ra, hằng năm, Đoàn trường phụ trách hỗ trợ đón tiếp các đoàn sinh viên quốc tế đến giao lưu văn hóa thực hiện các hoạt động tình nguyện. Năm 2019, Đoàn trường đã đón 20 cán bộ và sinh viên Trường Đại học Chiang Mai (Thái Lan) đến giao lưu và tổ chức đoàn gồm các thủ lĩnh sinh

viên của trường đến Trường Đại học Chiang Mai để giao lưu.

### SẴN SÀNG HỘI NHẬP

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn của thành phố đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai chương trình, phong trào học tập ngoại ngữ, tin học cho thanh, thiếu niên; xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp, triển khai hoạt động quốc tế thanh niên trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN, học sinh hội nhập; tổ chức các phong trào giúp ĐVTN, học sinh rèn luyện kỹ năng, khả năng để tự tin hội nhập quốc tế. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ





→ chức nhiều hoạt động tạo môi trường cho ĐVTN, học sinh có điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, giáo dục và kinh nghiệm học tập. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các cuộc thi về hùng biện tiếng Anh, thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh, sinh viên; các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức văn hóa các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực ASEAN... ĐVTN, học sinh còn tham gia làm tình nguyện viên phục vụ Hội nghị Hợp tác Việt - Pháp lần thứ 10 tại Cần Thơ, Hội nghị APEC, Tuần lễ Văn hóa Hungary tại Cần Thơ, Tuần lễ Văn hóa Hà Lan tại Cần Thơ; các hoạt động chào mừng sự kiện thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước Indonesia, Philippines, Ấn Độ... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong hội nhập quốc tế.

Theo anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện để tuổi trẻ TP Cần Thơ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng hành với ĐVTN trong vấn đề hội nhập. Trong đó phải kể đến các hoạt động tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với Hội Liên hiệp Thanh niên Quốc tế (IYF) với chủ đề "MIND EDUCATION" tại các trường đại học, cao đẳng; hội thi Olympic tiếng Anh trong học sinh - sinh viên TP Cần Thơ lần thứ II



Mô hình "Phiên chợ sinh viên" của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: CTV

- năm 2019 đã thu hút trên 36.000 sinh viên tham gia; chương trình giao lưu, hợp tác giữa Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, Đức, Hà Lan. Thành đoàn Cần Thơ còn ký kết chương trình hợp tác với Sở Ngoại vụ thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để phát huy vai trò của ĐVTN trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2022...

Nhằm tạo môi trường cho sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ

năng giao tiếp tiếng Anh, Cụm thi đua khối các Đoàn trường đại học, gồm: ĐHCT, Đại học Tây Đô, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với cán bộ, sinh viên Trường Đại học Chiang Mai (Thái Lan). Tham gia chương trình, sinh viên TP Cần Thơ có cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa với sinh viên Thái Lan thông qua các hoạt động ngoại khóa: nấu ăn, múa dân vũ, trò chơi dân gian. Các sinh viên còn chia sẻ



phương pháp học tập, lịch sử, văn hóa bản địa, các hoạt động phong trào tình nguyện nổi bật của các trường. Hoạt động này góp phần giúp sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố trau dồi kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, trao đổi kiến thức văn hóa, phát huy tính năng động, bản lĩnh của mình trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai Chương trình

Phát triển thanh niên Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 và Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố và Thành đoàn Cần Thơ trong việc triển khai Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Cần Thơ; xây dựng kế hoạch đón tiếp các đoàn sinh viên tình nguyện quốc tế về Cần Thơ. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, hội thi nâng cao năng lực ngoại ngữ và kiến thức hội nhập cho ĐVTN, học sinh, như: Hội thi “Olympic tiếng Anh”, cuộc thi

“Hùng biện tiếng Anh”; kết nối, giao lưu với Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế cho ĐVTN... Đồng thời, hỗ trợ tiếp nhận các đội hình sinh viên tình nguyện quốc tế tại thành phố cũng như phát huy vai trò của ĐVTN đã từng là du học sinh, sinh viên tham gia vào các đội, nhóm tri thức trẻ tình nguyện, đóng góp cho hoạt động hỗ trợ ĐVTN hội nhập của Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố. ●